



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/เกษตร

วันที่: พุธ 27 กันยายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 23529

หน้า: 12(ขวา)

Col.Inch: 15.58 Ad Value: 13,243

PRValue (x3): 39,729

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.เปิดอบรมสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่ม

กยท.เปิดอบรมสถาบันเกษตรกร แปรรูปยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่ม

กทท: การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดอบรมหลักสูตร "การผลิตและการใช้ประโยชน์ยางชันนิตครีม" เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า นำมาวัดกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา ผู้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยางพาราไทย ณ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นางณพรรัตน์ วิชิตชลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. กล่าวว่า การจัดหลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา 4 องค์กร ได้แก่ กยท. สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อร่วมส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบ

แบบต่างๆ ได้แก่ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ยาง ด้านเทคโนโลยีการผลิตหรือการแปรรูปยางพารา ด้านการวิเคราะห์ทดสอบยาง และผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล ทั้งในระดับต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รวมถึงข้อมูลสารสนเทศยางพารา และการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมยางให้กับภาคเอกชน ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราและกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่ายางพาราของประเทศต่อไป นางณพรรัตน์ กล่าวว่า หลักสูตรนี้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้นายางพารามาแปรรูปให้มากยิ่งขึ้น โดยเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ยางเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนผู้ประกอบการยาง ตามแผนงานการสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่ในอนาคต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Matichon Online <http://www.matichon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 กันยายน 2560 เวลา 09:28

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: หน้า4เรียงคน26กย. โดย ชโลธร

© allrights reserved- better place better online- better for all- for



ลงนาม – อีริช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มทรู โดย พีรณ ไพรี
พ่ายฤทธิ และ บจ. แพลทเนรา โดย วิสันต์ อาชาเดโชพล เพื่อร่วมจัดทำโครงการศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร
ยางพารา ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

รหัสข่าว: I-170927000025

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



T news <http://www.tnews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 กันยายน 2560 เวลา 05:38

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ผลักดันภาครัฐใช้ยางในประเทศและจะนำข้อมูลที่ได้ไป...

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดตรัง ผลักดันภาครัฐใช้ยางในประเทศและจะนำข้อมูลที่ได้ไป
นำเสนอรัฐบาลให้ส่งเสริมการใช้ยางในการทำถนน

วันที่ 26 กันยายน 2560 นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยตรัง พร้อมคณะ เดินทางมาร่วมประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับประเทศ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดตรัง ในวันที่ 26 – 27 กันยายนนี้ โดยใน
วันนี้ได้เดินทางไปประกอบพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อดีตนายกเมืองตรัง ซึ่งเป็นบิดาแห่งยางพาราไทย
จากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ไปดูงาน ณ ชุมชุมสหกรณ์จังหวัดตรัง ,โรงงานแปรรูปหมอนยางพาราคุณภาพที่สหกรณ์กองทุนสวน
ยางบ้านหนองครก อ.รัษฎา , โรงงานแปรรูปยางพาราอัดก้อนมาตรฐาน **GMP** ที่สหกรณ์กองทุนสวนยางวังคีรี อ.ห้วยยอด และ
เยี่ยมชมถนนลาดยางชนิด พาราแคปซีล สายหนองห้าง – มาบมวง และสายสระนางหงส์ ตำบลน้ำผุด อ.เมือง ที่ดำเนินการ
ก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง โดยมีนายก หลีกภัย นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นผู้ให้ข้อมูล

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังถือเป็น อบต.แรกในประเทศไทย ที่ตั้งงบประมาณต่อเนื่องทุกปีในการทำถนนจากยางพารา
นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ทั้งก่อสร้างถนนด้วยงบประมาณของ อบจ.100% และร่วมทุนกับเทศบาลและ อบต.ในพื้นที่ จน
ปัจจุบันสามารถก่อสร้างถนนได้แล้วทั้งหมดกว่า 90 สายทาง รวมงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการใช้ยางใน
ประเทศ ลดการส่งออก และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต่ำ



ด้านนายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เดินทางลงพื้นที่เพื่อดูงาน การแปรรูปยางพาราในจังหวัด
และดูการก่อสร้างถนนผสมยางพาราที่ดำเนินการได้สำเร็จใช้งานแล้วมาตั้งแต่ปี 2548 และที่เพิ่งดำเนินการก่อสร้าง ของ อบจ.
ตรัง เพื่อให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของถนนที่ทำจากยางพารา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปนำเสนอรัฐบาลให้ส่งเสริมการใช้
ยางในการทำถนน และผลักดันการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐให้เพิ่มมากขึ้น ส่วนข้อเรียกร้องเดิมที่เกษตรกรเคยเรียกร้องต่อ
กยท.และรัฐบาลให้เร่งแก้ปัญหาราคายางนั้น ทาง กยท.และรัฐบาลก็ขานรับอย่างเต็มที่ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องให้รัฐบาลบังคับใช้
มาตรา 44 เพราะขณะนี้ทาง กยท.รวมทั้งทางเครือข่ายก็ร่วมมือกันอย่างดี ขณะเดียวกันรัฐบาลก็อนุมัติงบประมาณส่งเสริมการใช้
ยางในประเทศ ปี 2560 ถึงจำนวน 16,000 ล้านบาท และเชื่อว่าในปี 2561 รัฐบาลก็ย่อมจะส่งเสริมให้มีการใช้ยางในหน่วยงาน
ภาครัฐเพิ่มขึ้น แต่ขณะเดียวกันอยากให้ประชาชนทุกคนและภาคส่วนร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราให้มากขึ้นด้วย เพื่อ
ช่วยเกษตรกรด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของรัฐบาล ทาง กยท.จะติดตามการแก้ปัญหาให้เกษตรกรอย่างใกล้ชิด

ส่วนปัญหาราคายางพาราที่ผันผวน ทาง กยท.ก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการซื้อ – ขาย ของตลาดในประเทศ และต่างประเทศเอง แต่เราสามารถบริหารจัดการปริมาณยางหรือโครงสร้างยางในประเทศให้เหมาะสมได้ ส่วนปัญหายางพาราตกต่ำอันเนื่องมาจากการบิดเบือนราคาของผู้ประกอบการส่งออกยางรายใหญ่ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการดึงพวกเขามาเป็นพันธมิตร ซึ่งทุกวันนี้ในวงการยางพาราไทยทั้งหมดไม่มีใครเป็นศัตรูหรือฝ่ายตรงข้ามกัน ซึ่ง กยท.ก็พร้อมที่จะประสานงานหรือดึงทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่วงการยาง เพื่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงของโลก

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวถึง ผลงานของ กยท.ที่ทำเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา เช่น ผลงานการจัดสรรกองทุนสนับสนุนการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้แก่สถาบันเกษตรกร สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการประสานระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการรักษาระดับราคายางด้วยการช่วยพยุงราคาในตลาด และดึงผู้ซื้อเข้าสู่ตลาดมากขึ้น เพื่อช่วยผลักดันราคายาง



เดลินิวส์ <http://www.dailynews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 กันยายน 2560 เวลา 05:35

หัวข้อข่าว: ยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี

Rating: ★★★★★

Site Value: 50,000

PRValue (x1): 50,000

ยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหลายมาตรการ หนึ่งในนั้นคือการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ระยะเวลา 20 ปี (2560-2579)

จันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 04.30 น.



ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรหลายมาตรการ หนึ่งในนั้นคือการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพารา ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ระยะเวลา 20 ปี (2560-2579)

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นพัฒนาทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปและการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน พร้อมวางแนวทางแก้ปัญหา ทั้งระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่นำไปปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรม โดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็นช่วง ช่วงละ 5 ปี

ซึ่ง กยท. ได้ให้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้วิจัยและดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ฯ แบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ย่อยคือ

1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ครัวเรือนเกษตรกรภายใน 20 ปี จะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 21,600 บาทต่อไร่ต่อปี และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่า 200,000 คน ส่งเสริมชีพพื้นที่สวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการสวนยาง พร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรและสนับสนุนรูปแบบแปลงใหญ่ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้และพัฒนากลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เกี่ยวกับพันธุ์ยาง การปลูก การดูแลรักษา การกรีด และการแปรรูป

2. เพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งการผลิตและการแปรรูปยาง ไม้ยางพารา ภายใน 20 ปี เพิ่มผลผลิตยางให้ได้ 360 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ลดต้นทุนเหลือ 50 บาทต่อกิโลกรัม กำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกยาง สนับสนุนปลูกยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง ลด ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ด้านการผลิต ขั้นตอนการดำเนินงาน และลดการสูญเสีย พร้อมสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ยกระดับมาตรฐานสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาการผลิตยางแปรรูปให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ทั้งหมด 100% ผลิตภัณ์เทียมและไม้ยางพาราให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ที่ผ่าน รับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม่อย่างยั่งยืน (FSC หรือ PEFC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

3. จะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ยางที่เติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูงกว่า 400 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีเปอร์เซ็นต์ความเข้ม ศาสดวงแห้งเกิน 60 ยูนิทิกซ์ ส่งด้วยยพขย

1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ครัวเรือนเกษตรกร ภายใน 20 ปี จะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 21,600 บาทต่อไร่ต่อปี และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer ไม่น้อยกว่า 200,000 คน ส่งเสริมใช้พื้นที่สวนยางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการ สวนยาง พร้อมส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรและสนับสนุนรูปแบบแปลงใหญ่ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มา ประยุกต์ใช้และพัฒนากลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่เกี่ยวกับพันธุ์ยาง การปลูก การดูแลรักษา การกรีด และการแปรรูป

2. เพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งการผลิตและการแปรรูปยาง ไม้ยางพารา ภายใน 20 ปี เพิ่มผลผลิตยางให้ได้ 360 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ลดต้นทุนเหลือ 50 บาทต่อกิโลกรัม กำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับ ปลูกยาง สนับสนุนปลูกยางพันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูง ลด

ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ด้านการผลิต ขั้นตอนการดำเนินงาน และลดการสูญเสีย พร้อมสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ยกระดับมาตรฐานสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนาการผลิตยางแปรรูปให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ทั้งหมด 100% ผลิตภัณ์เทียมและไม้ยางพาราให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. ที่ผ่าน รับรองมาตรฐานการจัดการป่าไม่อย่างยั่งยืน (FSC หรือ PEFC) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40

3. จะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ยางที่เติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูงกว่า 400 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีเปอร์เซ็นต์ความเข้ม ซึนของน้ำยางสูง ลำต้นใหญ่ และทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง จะมีการเพิ่มนักวิจัย และต่อยอดผลงานวิจัยในเชิง พาณิชย์ จัดหาเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาเครื่องกรีดยางอัตโนมัติทดแทนแรงงานในอนาคต โดยประสานความร่วมมือกับ องค์กรระหว่างประเทศ และประชาคมวิจัยระบบนานาชาติมากขึ้น

4. จะทำให้มีการขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม ด้วยการพัฒนาตลาดยางที่ซื้อขายโดยมีการส่งมอบจริงให้เป็น



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★★☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 กันยายน 2560 เวลา 05:34

Site Value: 10,000

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 39 คริวเรือน ที่ จ.นครศรีธรรมราช

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 39 คริวเรือน ที่ จ.นครศรีธรรมราช

26 ก.ย. 2560 | (200 ผู้เข้าชม) |



ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 39 คริวเรือน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.ธีรชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และคณะ เดินทางมาที่หมู่บ้านผู้ประสบอุทกภัย ที่ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีกระติกน้ำร้อนและหมอนยางพาราให้แก่เจ้าของบ้านทั้ง 39 หลังๆ ละ 1 ชุด และมอบที่นอนยางพาราให้ผู้สูงอายุ 3 คนๆ ละ 1 ชุด

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือ ให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย 39 คริวเรือน เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐและประชาชนไม่ทอดทิ้งกัน ขอให้ทุกคนก้าวข้ามอุปสรรคที่เกิดขึ้น ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป

"สิ่งของที่นำมามอบให้ มีมูลค่าเล็กน้อย แต่สิ่งสำคัญ คือ กำลังใจ นำามมอบให้"

นายทศพร จันทระประวัติ นายอำเภอทุ่งสง กล่าวขอบคุณผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และคณะ ที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ขอให้ผู้ประสบภัยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปปฏิบัติ ในส่วนผู้ประสบภัยที่ได้รับมอบสิ่งของ มีรอยยิ้ม มีความสุข

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุกกร พัทธกัณเฑาะ

ที่เรียบเรียง : วสันต์ แรณ - งามรัตนเลิศ



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 27 กันยายน 2560 เวลา 05:28

Site Value: 10,000

Rating: ★★☆☆

PRValue (x1): 10,000

หัวข้อข่าว: การยางแห่งประเทศไทย จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่หมู่...

การยางแห่งประเทศไทย จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.กำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

26 ก.ย. 2560 | (97 ผู้เข้าชม) |



วันนี้(26ก.ย.60) ดร.ธีรชัย สุขสงอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารระดับสูง กยท. ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลกำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลกำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายทศพร จันทระประดิษฐ์ นายอำเภอทุ่งสง รองนายกเทศมนตรีตำบลกำใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน ลือมवलชน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

กยท.นอกจากดูแลเรื่องยางแล้วยังมีนโยบายกับการที่จะต้องดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคม จึงได้จัดให้มีโครงการรวมทำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยนำเงินคงเหลืออยู่จำนวนหนึ่ง ซื้อสิ่งของเพื่อมอบสิ่งให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลกำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจาก กยท. จึงเล็งเห็นควรช่วยเหลือประชาชนในจุดหมู่ที่ 4 ตำบลกำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพราะเป็นจุดที่ได้รับความเสี่ยงภัยมากที่สุดในพื้นที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ของที่นำมามอบให้ ได้แก่ กระติกน้ำร้อน 39 ใบ หมอนยางพารา 39 ใบ ที่นอน 3 ชุด (สำหรับผู้สูงอายุ) ซึ่งเป็นสิ่งของที่กยท.ได้ทำการสอบถามจากความต้องการของประชาชนผู้ประสบภัย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จุฑามาศ พันธ์มนัสสิสกา

ผู้เรียบเรียง : อวนบางกัญ สิกธิคม

แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

'ธีระชัย' เพื่อนเหวิน นำเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย บุกเมืองตริง ไปรยยาหอมชู้ 'ตริงโมเดล' ชม 'อบจ.ตริง' ทำถนนจากยางพารา คุย รัฐบาลจัดบกว่าหมั่นล้นกระตุ่น หน่วยงานรัฐใช้ยางในประเทศ เผย โมเดลเครือข่ายสถาบันเกษตรกรทำหน้าที่เป็น 'ส.ส.ยาง' ส่วน บอร์ด 'กยท.' เป็น 'รมต.ยาง'



เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่สวนสาธารณะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี(คอซิมบี๊ ณ ระนอง) อดีตเจ้าเมืองตริง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตริง ผู้นำยางพาราต้นแรกมาปลูกที่จังหวัดตริง เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย นำโดย นาย ธีระชัย แสนแก้ว ประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนใกล้ชิดนายเหวิน ชิดชอบ แกนนำพรรคภูมิใจไทย พร้อมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ภาคใต้ เหนือ และอีสาน กว่า 100คน ร่วมสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ ก่อนการร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ นัดครั้งสุดท้ายในเชิงบประมาณ 2560 ในวันที่ 27 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นการทิ้งทวนยังจังหวัดตริง เมืองกำเนิดต้นยางพารา

บรรยากาศการสักการะเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี นายธีรัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) นายสุนันท์ นวลพรมสกุล รองผู้ว่ากยท. นายประเทพ สุขสนาน รองประธานเครือข่ายฯ นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาพิเศษประธานเครือข่ายฯ และแกนนำเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตริง และจากทั่วประเทศเข้าร่วม ทั้งนี้หลังจากที่ทางเครือข่ายฯ และกยท.เสร็จพิธีสักการะพระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯเรียบร้อยแล้ว ได้เดินทางลงพื้นที่ดูงานด้านยางพาราทั้งระบบของจังหวัดตริง โดยเฉพาะการนำยางพารามาใช้ภายในประเทศ อาทิ การทำถนนยางพาราโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตริง(อบจ.)ตริง มีนายกวิ หลีกภัย นายกอบจ.ตริงให้การต้อนรับ การผลิตรองเท้าบูทจากยางพารา การทำหมอนยางพารา รวมทั้งการทำยางคอมปาวน์หรือยางแท่ง โดยชมรมสหกรณ์สวนยางจังหวัดตริง จำกัด เป็นต้น

นายธีระชัย กล่าวว่า นโยบายตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย มีระเบียบที่สำคัญที่สุดซึ่งรัฐบาลได้รับปากกับเครือข่ายฯ คือการนำยางพารามาใช้ในประเทศให้มากที่สุด โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม และอีก 8 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะต้นแบบที่อบจ.ตริงดำเนินการ ที่จะชูเป็น ตริงโมเดลของนำยางพารามาใช้ทำถนน ซึ่งถือเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งนี้หากรัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ให้ความสำคัญกับการนำยางพารามาใช้ในประเทศเพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันใช้เพียง 600,000 ตันต่อปี ให้เพิ่มเป็น 1,200,000 ตันในปี2560นี้ ดังนั้น รัฐบาลควรให้หน่วยงานของรัฐทั้ง 8 กระทรวงแซร์การใช้ยางร่วมกัน ด้วยการให้แต่ละกระทรวงตั้งบประมาณเพื่อจัดซื้อนำยางพาราไปใช้ นอกจากนี้ในภาคธุรกิจยางในเชิงอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ ต้องเป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้จริง อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมต้องนำนำยางพาราไปใช้ทำถนน ทำเสาหลักทางโค้ง แผงกันทางก่อน โดยล่าสุดกรมทางหลวงได้ตั้งบประมาณดำเนินการไว้ 450 ล้านบาท ซึ่งทางเครือข่ายฯจะกระตุ้นในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

"การมาประชุมที่ตริงครั้งนี้เป็นการประชุมเคลื่อนที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เพราะตริงนำนำยางมาใช้ทำถนน รวมถึงผลิตภัณฑ์ เช่น ที่นอน หมอน รองเท้า และอื่นๆ เพื่อการนำไปสู่การพัฒนาและการเข้าถึงแหล่งทุน โดยรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับซื้อเครื่องจักร ขยายกิจการ ตอนที่เราขายยางหลังจากกยท.ได้ตั้งบริษัทและผ่านกรม.แล้ว ได้ทุนจากเอกชนผู้ส่งออกยาง หรือ ทำเสื่อยาง 1 พันล้านบาท และกยท. อีก 200 ล้านบาท เพื่อนำมาซื้อยางในราคาซื้อนำตลาด จนขณะนี้ราคาขายอยู่ที่ประมาณ 50 กว่าบาทต่อกิโลกรัมแล้ว ต่อไปคงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการทั้งตลาดในประเทศและตลาดนอกประเทศ ซึ่งภาพรวมในปี 2560 ดีกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา " นายธีระชัย กล่าว

และว่า "การกำเนิดของเครือข่ายฯ ถือว่าผ่านอุปสรรคมาอย่างยากลำบาก แต่ก็ด้วยความร่วมมือของพี่น้องเกษตรกร หลายคนปรามาสว่าเครือข่ายของเราเป็นเครือข่ายปลอม แต่วันนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว คนที่ว่าเป็นเครือข่ายปลอม สุดท้ายก็ไม่สามารถจดทะเบียนได้ เพราะเป็นเครือข่ายปลอมเสียเอง วันนี้เครือข่ายทั่วประเทศก็เหมือนกับส.ส. เป็นส.ส. ย่าง ทั้งประเทศมี 20 กว่าคน ส่วนบอร์ดกยท. ก็เหมือนเป็นรัฐมนตรีวาง และทั้งสองส่วนทำงานร่วมกันอย่างเหนียวแน่น และเป็นความหวังของพี่น้องชาวสวนยางได้แน่นอน การมาเมืองครั้งนี้ผมตั้งใจ เพราะได้มาสักการะพระยารัษฎาฯ ได้มาแก้บน เพราะเคยบนไว้เรื่องราคาขายปรี๊ดตัวขึ้น และในอนาคตก็อยากมาไว้พระยารัษฎาฯ อีก"

ด้านนายธีธัช กล่าวว่า กยท. เน้นการประสานเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ตามบทบาทกยท. ที่เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการยางพาราทั้งระบบแบบครบวงจร การประชุมเครือข่ายระดับประเทศที่จังหวัดตรังในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญต่อการนำยางพารามาทำถ่าน เพื่อเป็นแนวทางและอนาคตในเรื่องของการแปรรูปยางพารา โดยถือว่า เป็นองค์ความรู้ที่นำยางพารามาทำถ่านเป็นประเทศต้นๆของโลก หากดำเนินการได้เป็นรูปธรรมในอนาคตเชื่อว่า เกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตนเอง ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเรียกร้องหรือรับในเรื่องของงบประมาณแก้ปัญหาในระยะชั่วคราว ซึ่งไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

"ในอนาคตเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องเพิ่มในเรื่องของการแปรรูปให้มากขึ้น ไปพร้อมๆกับการเสริมคุณภาพยางเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้ซื้อ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำซึ่งเกิดขึ้นทุกปี เป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่ปัญหาทั้งหมด สิ่งที่เราควรมองคือรายได้ของเกษตรกรมากกว่า หากมองเพียงเรื่องราคา ปัญหาราคาจะไม่หมดไป การประชุมเครือข่ายฯ เพื่อรับทราบสภาพปัญหาของพื้นที่ในขณะเดียวกัน และเป็นประสานเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ ณ วันนี้รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณปี 2560 จำนวน 16,000 ล้านบาท เพื่อการนำไปใช้งานในภาครัฐ และในปี 2561 รัฐบาลจะจัดสรรผลักคืนให้หน่วยงานของรัฐใช้มากยิ่งขึ้น" ผู้ว่ากยท. ระบุ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการประชุมเครือข่ายฯ ในวันที่ 27 กันยายน จะมีการติดตามข้อมูลจากเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ รวมทั้งจากสถาบันเกษตรกร ผลการดำเนินงานตามพ.ร.บ. การยาง การจัดทำแผนงานรับคิติดชอบของกยท. จังหวัด/เขต การฟื้นฟูโรงอบ/รมยาง การดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท การค้าประกันการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา 49(3) ของพ.ร.บ. การยาง เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นท้องถิ่นแรกในประเทศไทยที่นำถ่านยางพารามาทำถ่านงานจริง และตั้งงบประมาณต่อเนื่อง โดยก่อสร้างถ่านด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมทบงบประมาณกับท้องถิ่นอื่นในพื้นที่อัตรา 60 ต่อ 40 ตั้งแต่ปี 2558-2560 รวมทั้งสิ้น กว่า 120 สายทาง ใช้งบประมาณเกือบ 400 ล้านบาท และสามารถใช้น้ำยางพาราได้มากกว่า 200,000 กิโลกรัม เพื่อส่งเสริมการใช้ยางสดในจังหวัด และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราตกต่ำโดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมยางหลายประเภท อาทิ การทำถ่านพาราเซลลูโลส, ถ่านพาราแคปซูล ซึ่งเป็นการฉาบผิวถ่านด้วยส่วนผสมจากยางพารา และล้าสด การทำถ่านแบบพาราแอทฟิลดติกคอนกรีต ซึ่งเป็นการใช้น้ำยางพาราชั้นเป็นส่วนผสมในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยถ่านขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ใช้ส่วนผสมของน้ำยางชั้นที่ 5,000 กิโลกรัม